



กำหนดการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ

วัน - เดือน - ปี	การดำเนินงาน
วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ
วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ - ทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เสนอชื่อคณะกรรมการรับสมัครและผู้อำนวยการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - ทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการกองบริหารกลาง เสนอชื่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - ทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ โดยขอให้อัดส่งมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคาร สารนิเทศ ๕๐ ปี	- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - อธิการบดีออกคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและผู้อำนวยการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - อธิการบดีออกคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	- ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การรับสมัครและผู้อำนวยการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ

วัน - เดือน - ปี	การดำเนินงาน
	- ออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ โดยให้ยื่นคำร้องเพิ่มเติมรายชื่อ แก้ไขรายชื่อ หรือเปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม - วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖	เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ
วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณารับรองรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และพิจารณา กำหนดการและวิธีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัคร
วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการ ๑) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ๒) ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดการและวิธีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ๓) จัดทำหนังสือเชิญผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนำเสนอวิสัยทัศน์การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ๔) จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ
วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมธีระ สุนทรบุตร ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี	- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อผู้มีสิทธิเลือก ตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดยผู้มีสิทธิเลือกสามารถรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Nontri Live
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี	- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมการลงคะแนน และจัดส่งบัตรลงคะแนนให้แก่คณะวิทยาเขต

วัน - เดือน - ปี	การดำเนินงาน
	<p>- ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกและการประมวลผลตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ</p>
<p>วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>- ดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ โดยจัดให้มีการลงคะแนน ในแต่ละวิทยาเขต ได้แก่</p> <p><u>ส่วนกลางบางเขน</u> ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) หน่วยเลือกตั้งอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี</li> <li>๒) หน่วยเลือกตั้งอาคารระพี สาคริก</li> <li>๓) หน่วยเลือกตั้งอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ</li> <li>๔) หน่วยเลือกตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์</li> </ol> <p><u>วิทยาเขตกำแพงแสน</u> ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย</p> <p><u>วิทยาเขตศรีราชา</u> ณ ชั้น ๑ อาคาร ๑ บริการวิทยาการ</p> <p><u>วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร</u> ณ ชั้น ๑ อาคารบริหาร</p> <p>และดำเนินการตรวจนับคะแนน โดยอนุกรรมการฯ ส่งผลอย่างไม่เป็นทางการมายังคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ส่วนกลางบางเขน ทาง e-mail และมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Nontri Live หลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี เพื่อรับรองผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ</p>
<p>วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>- คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการส่งเอกสารผลการนับคะแนนมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>- ประธานกรรมการคัดเลือกฯ ทำหนังสือรายงานผลการเลือกต่ออธิการบดี เพื่อดำเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำต่อไป</p>
<p>วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>อธิการบดีดำเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ</p>